

“ปทุมธานี 4.0 MARKET FAIR 2017” คัดสรรสุดยอดสินค้าให้ช้อปจุใจ 18 – 24 ก.ค. ณ Alive Park Hall ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต



ปทุมธานีคัดสรรสุดยอดสินค้าชุมชนกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ เปิดงานยิ่งใหญ่ “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ชวนชาวช้อปอุดหนุนของดีเมืองปทุม รวม 5 ครั้ง ปลูกเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ถึง 24 ก.ค. ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ร่วมด้วย พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการผู้ผลิตสินค้าชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีสินค้าดีมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 บูธ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็น การตอบสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานใน “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปทุมธานี จึงกำหนดจัดงาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าดี สินค้าเด่นของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับการพัฒนาแล้วให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมชมงานและอุดหนุนสินค้า ซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้จะกลับคืนไปสู่ชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวปริศนา โกลละสุด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตร และยังมีเสน่ห์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยมอญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เล็งเห็นถึงสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ จึงได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้

ผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การจัดงานในครั้งนี้ จึงได้คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น และสินค้าดีมีคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด อาทิ ข้าวหอมปทุม , ข้าวแซ่โบราณ , กว๊ายเตี้ยวเรือรังสิต, เมี่ยงกลีบบัวหลวง , กล้วยหอม ฯลฯ มาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อกับผู้ผลิตโดยตรง โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน OTOP ชวนชิม , Street Food, ตลาดต้องชม / โซน สินค้าเกษตร และสินค้า Organic / โซน OTOP / โซนสินค้าพระราชวัง และโซนบุฟเฟต์ผลไม้ รวมทั้งหมดกว่า 100 บูธ

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 17.00 น. ของทุกวัน จะมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารที่ขึ้นชื่อ และงานศิลปะประดิษฐ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอให้ได้ชมกันด้วย โดยวันที่ 18 ก.ค. สาธิตพันผ้า โดยบ้านหัตถศิลป์ อ.คลองหลวง วันที่ 19 ก.ค. สาธิตถักสร้อยคอ จากวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานมือไทยไทแฮนด์เมด อ.เมือง วันที่ 20 ก.ค. สาธิตมัดย้อมผ้าเช็ดหน้า โดยรุ่งทิวผ้ามัดย้อม อ.ธัญบุรี วันที่ 21 ก.ค.สาธิตศิลปะจากเยื่อกระดาษ Paper Art โดยกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ อ.ลำลูกกา วันที่ 22 ก.ค. สาธิตจัดสวนในขวด โดยวรรณวิสา ดอกไม้อบแห้ง อ.ลาดหลุมแก้ว วันที่ 23 ก.ค. สาธิตการทำส้มตำเกษตรแปรรูป อ.หนองเสือ และวันที่ 24 ก.ค. สาธิตการทำเมี่ยงคำ โดยฉัตรพรเมี่ยงคำ อ.ลาดหลุมแก้ว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีมุมพิเศษคือ จัดฝึกอบรมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ด้วย

นอกจากการจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีความบันเทิงต่างๆ อีกคับคั่ง ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ศิลปินดารานักร้อง ดลก มายากล หมุนเวียนตลอดทั้งวัน โดยในวันเสาร์ที่ 22 ก.ค. จะเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ต “เอิร์น เดอะสตาร์” วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. เป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ต “ซันนี่ AF” และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ช่วงสินค้าคืนชาติทอง วันละ 2 รอบ พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรีทุกวัน อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และสร้อยคอทองคำ

สำหรับ งาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” กำหนดจัดรวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเริ่มที่ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เป็นแห่งแรก ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2560 / ครั้งที่ 2 ที่ เซียร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2560 / ครั้งที่ 3 ที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2560 / ครั้งที่ 4 ที่ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2560 และครั้งที่ 5 จัดที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2560